

Mấy kinh nghiệm vận động quần chúng trong quân đội tham gia phê bình đảng viên

Lê Chiêu

Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sức mạnh vô địch của Đảng trước hết là ở chỗ Đảng mật thiết liên hệ với quần chúng, ăn sâu bám rễ trong quần chúng. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng đều xuất phát từ lợi ích của quần chúng. Sức mạnh của Đảng còn ở chỗ biết học hỏi quần chúng, chịu sự giám sát, giáo dục, phê bình của quần chúng. Vì vậy, đi đôi với việc phê bình, tự phê bình sâu sắc và thường xuyên trong nội bộ Đảng việc phát động quần chúng tham gia phê bình sự lãnh đạo của đảng bộ, phê bình đảng viên là điều hết sức quan trọng, là một nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng, nhất là trong hoàn cảnh Đảng đã nắm chính quyền thì việc đó lại càng hết sức quan trọng.

Đối với đảng bộ trong quân đội cũng vậy. Muốn lãnh đạo được lực lượng vũ trang chiến thắng mọi kẻ thù của giai cấp và dân tộc, đảng bộ trong quân đội phải dựa chắc vào quần chúng đảng viên và chưa phải đảng viên tự nguyện tự giác chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, mọi chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và phát động quần chúng tham gia xây dựng Đảng. Vấn đề phát động quần chúng tham gia xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang là vấn đề rất lớn. ở đây chúng tôi chỉ muốn trao đổi một số kinh nghiệm bước đầu trong việc phát động quần chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ, đảng viên ở đơn vị cơ sở chiến đấu và cơ quan của quân đội.

Do quán triệt quan điểm giai cấp và quan điểm quần chúng của Đảng, trong nhiều mặt công tác về xây dựng và tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang, việc phát động quần chúng tham gia xây dựng Đảng, nhất là ở đơn vị

cơ sở, đã được tiến hành thường xuyên ở hầu hết các đơn vị, cơ quan và đã thành nền nếp, đem lại kết quả rất tốt. Phát động quần chúng tham gia xây dựng Đảng trước hết là phải làm cho bản thân mỗi chi bộ kịp thời nhìn nhận rõ hơn những ưu điểm, khuyết điểm của mình, đánh giá đúng đắn được đảng viên, qua đó mà kịp thời phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, đẩy mạnh công tác và có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục đảng viên, đề cao được trách nhiệm của chi bộ và đảng viên trước quần chúng, kịp thời giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng và những mâu thuẫn giữa đảng viên với quần chúng. Được tham gia phê bình xây dựng chi bộ và đảng viên, quần chúng càng thấy Đảng là của mình, thấy rất vinh dự và phấn khởi được Đảng tin cậy, và càng đề cao trách nhiệm của mình trong việc tham xây dựng Đảng. Mặt khác, việc phát động quần chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ và đảng viên còn là hình thức rất tốt để giáo dục, nâng cao hiểu biết về Đảng cho quần chúng; quần chúng đã nhận đó mà tự giác liên hệ những sai sót của mình, cố gắng sửa chữa, tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ đó, khí thế của đơn vị được phát động, nội bộ đoàn kết chặt chẽ, dân chủ được mở rộng thêm, kỷ luật được đề cao, sức mạnh chiến đấu của toàn đơn vị được nâng cao. ở nhiều chi bộ, do làm tốt việc quần chúng phê bình chi bộ, phê bình đảng viên, nên quần chúng càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ. Mọi nghị quyết của chi bộ, dù khó khăn đến mấy, quần chúng cũng tự nguyện, tự giác và triệt để chấp hành.

Qua việc phát động, tổ chức cho quần chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ và đảng viên ở đơn vị cơ sở và các cơ quan của quân đội, chúng tôi bước đầu rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

I - Thấu suốt quan điểm quần chúng của Đảng để đánh giá quần chúng một cách đúng đắn là điều quan trọng có tính chất quyết định để tiến hành tốt việc tổ chức cho quần chúng tham gia phê bình chi bộ và đảng viên.

Hiện nay ở gần hết các đơn vị cơ sở và cơ quan của quân đội, việc tổ chức cho quần chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ và đảng viên đã thành nền nếp thường xuyên, đã được quy định thành chế độ và đã mang lại những kết quả thiết thực, ai cũng thừa nhận đó là điều hết sức cần thiết. Nhưng làm tích cực hay chưa, kết quả nhiều hay ít, còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân, chủ yếu là vấn đề nắm vững quan điểm của Đảng về cách nhìn nhận và đánh giá quần chúng. Nhìn chung, hầu hết cán bộ, đảng viên đã xuất phát từ quan điểm quần chúng của Đảng, đánh giá đúng đắn quần chúng tin tưởng quần chúng, tôn trọng quyền dân chủ của quần chúng; nên đã thường xuyên tiến hành mọi cuộc sinh hoạt dân chủ về chính trị, quân sự, kinh tế, tạo cơ hội để quần chúng tham gia vào mọi mặt công tác xây dựng và chiến đấu của đơn vị và cơ quan. Nhưng ở một số đơn vị vẫn còn những nhận thức không đúng đắn trong việc đánh giá quần chúng không mạnh dạn phát huy dân chủ đối với quần chúng, nhất là phát động, tổ chức cho quần chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ đảng viên. Các đồng chí đó còn băn khoăn cho là trình độ của quần chúng "còn thấp", khó mà tham gia phê bình chi bộ, đảng viên có kết quả tốt. Lẽ tẻ vẫn còn những hiện tượng quan liêu, quân phiệt, gây nên mối quan hệ không tốt giữa cán bộ và chiến sĩ. Vì vậy ở những nơi đó, việc chi bộ, đảng viên tự phê bình trước quần chúng và phát động quần chúng tham gia phê bình chi bộ, đảng viên làm không được tích cực, không thường xuyên hoặc làm qua loa, chiếu lệ, kết quả bị hạn chế.

Vì vậy, quá trình tổ chức cho quần chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ, đảng viên trước hết là quá trình bồi dưỡng, giáo dục, đấu tranh để nâng cao không ngừng quan điểm quần chúng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Theo kinh nghiệm của nhiều nơi đã làm tốt thì ngoài việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nâng cao những nhận thức cơ bản về quan điểm quần chúng của Đảng, một phương pháp rất tốt là tổ chức nghiên cứu phân tích tranh luận để đi đến thống nhất về

sự đánh giá quân chúng trong đơn vị. Làm cho đảng viên nhận rõ quân chúng căn bản là rất tốt, nhất là quân chúng trong lực lượng vũ trang, những người đã được chọn lọc. Tất cả anh em đều tha thiết, gắn bó với cách mạng. Số đông là con em các gia đình vốn bị áp bức bóc lột, có những gia đình có thù sâu sắc với đế quốc và các giai cấp bóc lột. Hiện nay nhiều gia đình lại bị đế quốc Mỹ tàn phá, thân nhân bị giết hại. Tất cả đều hàm ơn sâu sắc với cách mạng. Nhiều anh em có cha mẹ, anh chị đã tham gia cách mạng lâu năm, là cán bộ cách mạng, là liệt sĩ. Họ rất tự hào với truyền thống của dân tộc, của cha anh mình. Tất cả đều được lớn lên dưới chế độ cách mạng. Họ có trình độ văn hóa khá, có khả năng tiếp thụ kỹ thuật, chiến thuật nhanh, có trình độ chính trị, hiểu biết nhất định về Đảng, dễ dàng tiếp thụ sự giáo dục của Đảng. Số đông đã là đoàn viên thanh niên lao động, nhiều anh em đã tham gia công tác ở địa phương, được khen thưởng, là kiện tướng là lao động tiên tiến chiến sĩ thi đua... Được động viên vào quân đội, hầu hết đều tình nguyện xung phong, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, của quân đội giao cho. Được giáo dục về Đảng, được tổ chức tham gia phê bình xây dựng chi bộ, đảng viên, anh chị em rất phấn khởi vì thấy chi bộ tin tưởng vào mình và do đó nhận rõ trách nhiệm khi tham gia phê bình xây dựng chi bộ, đảng viên. Những ý kiến của anh chị em tham gia phê bình gần hết là đúng, nếu có những ý kiến chưa thật đúng thì chủ yếu là do họ chưa nắm hết được tình hình chứ không phải có dụng ý xấu.

Bên cạnh việc phân tích đánh giá chung, điều rất quan trọng là lấy những hành động thực tế của quân chúng trong chiến đấu, công tác để giáo dục đảng viên. Kinh nghiệm thực tế của nhiều đơn vị trong quân đội là trong hoàn cảnh tương đối bình thường, có cán bộ, đảng viên thường đánh giá thấp quân chúng, chưa thấy hết ý chí, quyết tâm chiến đấu, trí sáng tạo và khả năng tiềm tàng vô tận của quân chúng, nên thiếu tin tưởng ở quân chúng. Quan hệ giữa đảng viên và quân chúng,

giữa cán bộ và chiến sĩ chưa thật gắn bó với nhau chặt chẽ. Nhưng khi vấn đề tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng được mở rộng, những nhận thức sai lệch đối với quân chúng được khắc phục, cán bộ, đảng viên tin tưởng vào quân chúng đồng cam cộng khổ với quần chúng, thì những lúc khó khăn ác liệt, quần chúng đã phát huy sức mạnh rời non lấp biển, lập nên những thành tích phi thường mà lúc đầu ít cán bộ, đảng viên đánh giá được ở các mặt trận, gương chiến đấu anh dũng, bị thương nhẹ không rời trận địa, bị thương nặng không kêu rên, quyết tâm chiến đấu đến cùng đã trở thành phổ biến. Nhiều đồng chí sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ cán bộ, bảo vệ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều anh em lái xe vượt bao khó khăn nguy hiểm hàng chục ngày đêm không ngủ, sẵn sàng hy sinh để cứu xe, cứu hàng. Nhiều cán bộ, nhân viên phục vụ, ngày đêm tận tụy chăm sóc thương binh sẵn sàng lao vào bom đạn để cứu chữa thương bệnh binh, bảo vệ tài sản của Nhà nước và quân đội... Trong chiến đấu, trên mọi lĩnh vực công tác đâu đâu cũng xuất hiện những gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Thậm chí có anh em do cán bộ, đảng viên đánh giá sai nên cho là yếu, quyết tâm chiến đấu chưa cao, nhưng trong chiến đấu lại tỏ ra dũng cảm, trong công tác gian khổ, trong hành quân đường dài, khó khăn, vất vả, lại tỏ ra có tính thần chịu đựng dẻo dai, bền bỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau mỗi đợt công tác khó khăn, gian khổ, sau những trận chiến đấu ác liệt, rất nhiều đồng chí đã tỏ ra rất thấm thía về những sai lệch của mình trong việc nhận thức và đánh giá quần chúng, giữa cán bộ và chiến sĩ thêm gắn bó chặt chẽ. Mặt khác, cần chú trọng nêu gương những chi bộ, đảng viên có quan điểm quần chúng tốt, đã tích cực tuyên truyền thuyết phục, giáo dục quần chúng, đã làm chuyển biến những anh em chưa tích cực, đã đấu tranh khắc phục những nhận thức sai lệch như thành kiến, hẹp hòi, thậm chí quan liêu, quân phiệt đối với quần chúng, bảo thủ trong việc tiếp thụ ý kiến phê bình của quần chúng. Thường xuyên xây dựng cho đảng viên về tác phong sâu

sát quân chúng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quân chúng, giúp đỡ giải quyết khó khăn cho quân chúng, đồng cam cộng khổ với quân chúng nhất là đối với những đảng viên là cán bộ. Đồng thời, phân công cụ thể, giao trách nhiệm rõ ràng cho đảng viên phụ trách quân chúng, thực hiện yêu cầu "không có quân chúng nào không có đảng viên phụ trách". Như vậy vừa thiết thực giáo dục, giúp đỡ quân chúng, vừa giáo dục đảng viên về quan điểm quân chúng, tinh thần trách nhiệm của đảng viên đối với quân chúng.

2 - Thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, công tác mà tổ chức cho quân chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ đảng viên.

Yêu cầu cao nhất về công tác lãnh đạo của chi bộ trong quân đội là động viên và tổ chức quân chúng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chiến đấu, công tác của cấp trên giao cho. Mọi mặt công tác xây dựng chi bộ như giáo dục, rèn luyện đảng viên và các mặt khác đều phải nhằm vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và công tác mà tiến hành. Phương pháp tốt nhất là qua thực tiễn chiến đấu, công tác của đơn vị mà xây dựng chi bộ, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Việc tổ chức cho quân chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ, đảng viên chính cũng là nhằm tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của chi bộ, bảo đảm cho chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình. Do đó việc tổ chức cho quân chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ, đảng viên là phải căn cứ vào việc hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của chi bộ và đảng viên, nhất là thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và những công tác nặng nề, khó khăn, nguy hiểm mà tiến hành. Có thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ từng thời kỳ nhất định và từng nhiệm vụ cụ thể của chi bộ và đảng viên mới có cơ sở để xác định mục đích, nội dung yêu cầu của từng cuộc phê bình cho rõ ràng, đúng hướng đúng trọng tâm, tránh được phê bình tràn lan, không tập trung được vào những vấn đề chủ yếu trong từng thời gian nhất định.

Sau việc giáo dục cho quần chúng nắm được mục đích, yêu cầu cụ thể, xác định trách nhiệm và thái độ của quần chúng trong việc tham gia phê bình, hằng tháng các chi bộ còn phổ biến nghị quyết về yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung công tác lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi bộ cho quần chúng (những vấn đề thuộc nội bộ Đảng, những vấn đề ít quan hệ trực tiếp đến đông đảo quần chúng thì không phổ biến), làm cho quần chúng quán triệt nhiệm vụ có phương hướng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo như nghị quyết của chi bộ, và cũng là để quần chúng có cơ sở theo dõi việc tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ của thủ trưởng quân chính và việc chấp hành nghị quyết chi bộ của đảng viên. Khi phê bình, quần chúng dựa vào đó mà phát biểu, theo sự hướng dẫn của chi bộ. Qua mỗi nhiệm kỳ của chi ủy (6 tháng), tổ chức cho quần chúng phê bình toàn diện các mặt công tác lãnh đạo của chi bộ. Nhiều nơi còn phổ biến, giáo dục cho quần chúng nắm được tiêu chuẩn chi bộ "bốn tốt", tổ đảng và đảng viên "bốn tốt" và kế hoạch phấn đấu trở thành chi bộ, tổ đảng và đảng viên "bốn tốt" để quần chúng nắm được mà giúp đỡ. Đối với đảng viên, ngoài việc quần chúng thường xuyên phê bình theo chức trách chính quyền và chức trách trong tổ chức quần chúng, hằng tháng hoặc hai, ba tháng cần được sự phê bình của quần chúng theo chức trách, nhiệm vụ của đảng viên. Sau mỗi đợt công tác lớn, sau mỗi kỳ huấn luyện và sau mỗi trận chiến đấu, cũng tổ chức cho quần chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ, đảng viên. Sau mỗi lần quần chúng phê bình, chi ủy chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến phê bình của quần chúng, phân tích đúng sai, tiếp thụ và có kế hoạch sửa chữa cho toàn chi bộ và đảng viên, đưa ra báo cáo trước quần chúng, hoan nghênh và động viên quần chúng tiếp tục theo dõi, giúp đỡ cho chi bộ và đảng viên. Đối với những ý kiến phê bình chưa thật đúng, nếu quan hệ trực tiếp đến số đông quần chúng thì trình bày chung, nếu chỉ quan hệ đến một bộ phận nào đó hoặc một hai người thì trình bày riêng với bộ phận hoặc với các đồng

chí đó. Khi trình bày, cần phải rõ ràng, nói rõ sự việc, nguyên nhân, nhưng vẫn thành thật hoan nghênh ý kiến của quần chúng, động viên quần chúng tiếp tục phê bình. Việc làm như trên đã thiết thực gắn liền việc quần chúng phê bình với yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, đảng viên, làm cho chi bộ, đảng viên kịp thời nhận rõ ưu điểm để phát huy khuyết điểm để khắc phục. Đồng thời cũng qua đó mà nắm chắc hơn tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, kịp thời giải quyết được thắc mắc của quần chúng, quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo, giữa đảng viên và quần chúng càng thêm chặt chẽ.

3 - kết hợp chặt chẽ việc phê bình theo nhiệm vụ đảng viên với việc phê bình theo chức trách chính quyền, chức trách là thành viên của các tổ chức quần chúng; kết hợp việc phê bình theo từng thời kỳ nhất định với việc phê bình thường xuyên.

Đảng ta là đảng lãnh đạo chính quyền, mỗi đảng viên, ngoài cương vị, chức trách trong Đảng đều có chức trách chính quyền và là thành viên của các tổ chức quần chúng. ở đơn vị cơ sở trong quân đội cũng vậy, mỗi đảng viên đều có chức trách chính quyền (chiến sĩ cán bộ các cấp, nhân viên nghiệp vụ, kỹ thuật...) và nhiều đồng chí còn là thành viên của các tổ chức quần chúng (chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên hội đồng quân nhân, bí thư, phó bí thư, ủy viên an chấp hành đoàn thanh niên, phân đoàn trưởng, đoàn viên thanh niên lao động, tổ trưởng tổ ba người, ủy viên ban công tác chính trị đại hội...) Mỗi đảng viên, ngoài nhiệm vụ tham gia vào mọi mặt công tác lãnh đạo của chi bộ, chấp hành tốt mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của chi bộ, còn phải hoàn thành tốt chức trách chính quyền và chức trách trong các tổ chức quần chúng của mình. Vì vậy, đối với đảng viên, ngoài việc quần chúng phê bình, giúp đỡ theo cương vị đảng viên, còn cần được sự phê bình của quần chúng đối với việc chấp hành nhiệm vụ, chức trách về mặt chính quyền và các tổ chức quần chúng. Đó là một yêu cầu rất cần thiết. Có tổ chức tự phê bình và phê bình như vậy mới gắn liền được với

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, chức trách và mới mang được tính chất thường xuyên.

Hiện nay, ở các đơn vị cơ sở và cơ quan của quân đội thường tiến hành như sau:

- Hàng ngày có sinh hoạt của tổ ba người (đảng viên là cán bộ tiểu đội và chiến sĩ đều tham gia sinh hoạt ở tổ ba người). Sinh hoạt tổ ba người là để trao đổi tâm tư, tình cảm với nhau và kịp thời động viên nhau phát huy ưu điểm, giúp đỡ nhau khắc phục khuyết điểm.

- Hàng tuần, cán bộ, chiến sĩ đều có kiểm điểm về việc thi đua lập công tiến hành báo công bình công, và sinh hoạt tiểu đội, sinh hoạt cán bộ. Qua kiểm điểm thi đua lập công, tiến hành báo công, bình công và sinh hoạt hàng tuần, mọi người đều kiểm điểm ưu, khuyết điểm của mình, có phê bình giúp đỡ nhau.

- Hàng tháng hoặc qua từng nhiệm vụ nhất định, có tổ chức cho quân chúng phê bình cán bộ, cấp dưới phê bình cấp trên.

- Việc phê bình, giúp đỡ lẫn nhau trong huấn luyện thì làm hàng ngày hoặc qua mỗi khoa mục có nhận xét cách dạy, cách học. Qua mỗi trận chiến đấu, có bình công, bình cán bộ, bình chỉ huy, bình thương vong, bình kỷ luật...

Việc thực hiện dân chủ trên ba mặt: chính trị, quân sự và kinh tế cũng được duy trì theo từng thời kỳ, từng nhiệm vụ nhất định. Ngoài ra, các tổ chức hội đồng quân nhân, đoàn thanh niên, ban công tác chính trị đều có định kỳ sinh hoạt và tổ chức tự phê bình và phê bình.

Những hoạt động như trên hết sức phong phú và linh hoạt. Hoạt động trong các tổ chức quân chúng, đảng viên không những có trách nhiệm lãnh đạo các tổ chức quân chúng, giáo dục quân chúng và vận động quân chúng hoàn thành nhiệm vụ mà còn luôn luôn chịu sự giám sát, giáo dục của quân chúng, được sự động viên, biểu dương cổ vũ và phê bình của quân chúng. Nó làm cho đảng viên không những nhận rõ

ưu điểm tiến bộ và khuyết điểm, nhược điểm của mình một cách toàn diện qua từng thời gian nhất định, mà còn kịp thời thấy được ưu, khuyết điểm hằng ngày. nó gắn chặt việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên với nhiệm vụ, chức trách chính quyền và trong các tổ chức quần chúng, giúp cho đảng viên ra sức rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng, đồng thời còn nâng cao trình độ mọi mặt, quân sự, chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cải tiến tác phong lãnh đạo, tác phong chỉ huy và công tác của cán bộ, đảng viên.

4 - Đảng viên đi sâu sát, tuyên truyền giáo dục quần chúng, đồng thời lắng nghe ý kiến, tiếp thu sự phê bình của quần chúng.

Luôn luôn thắt chặt quan hệ với quần chúng, học tập quần chúng, tìm hiểu, lắng nghe nguyện vọng và ý kiến của quần chúng để phản ánh cho Đảng và kịp thời giải quyết thích đáng... là một trong những nhiệm vụ của đảng viên. Để thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi đảng viên bất kỳ ở cấp nào đều phải thường xuyên thật sự đi sâu, đi sát quần chúng. Qua việc đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, đảng viên có điều kiện làm tốt việc tuyên truyền giáo dục chủ trương chính sách của Đảng trong quần chúng, động viên và tổ chức quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách đó, đồng thời phát triển ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng, lắng nghe và qua ý kiến của quần chúng mà kiểm tra mọi mặt công tác lãnh đạo của chi bộ và tìm hiểu được nhận xét của quần chúng đối với cán bộ đảng viên, trong đó có bản thân mình.

Kinh nghiệm của những tổ chức đảng ở đơn vị cơ sở và cơ quan của quân đội đã làm tốt là: việc đảng viên đi sâu, đi sát tuyên truyền, giáo dục quần chúng, lắng nghe ý kiến tiếp thu sự phê bình của quần chúng không chỉ là một ý thức mà còn được quy định thành chế độ.

Sau khi chi bộ nhận định tình hình đánh giá, phân loại quần chúng, phân công cho từng đảng viên phụ trách một số quần chúng nhất định một cách hợp lý, các đảng viên phải thường xuyên nắm chắc

tình hình quần chúng về mọi mặt, chịu trách nhiệm giúp đỡ, giáo dục quần chúng, chịu trách nhiệm trước chi bộ về sự tiến bộ của quần chúng. Những đảng viên là cán bộ, ngoài trách nhiệm chung đối với toàn đơn vị, cũng được phụ trách một số quần chúng nhất định. Ngoài số quần chúng được phân công, đảng viên nhất là cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ, thủ trưởng phải thường xuyên trao đổi với cán bộ, tổ trưởng tổ ba người, các ủy viên chấp hành các tổ chức quần chúng... để nắm chắc tình hình. Hàng tuần, ít nhất phải trao đổi được với một số quần chúng và phải báo cáo công việc của mình với tổ đảng. Trong quá trình tìm hiểu, tuyên truyền, giáo dục quần chúng, đảng viên cũng đồng thời tìm hiểu và lắng nghe ý kiến phê bình của quần chúng.

Nhiều cán bộ, đảng viên đã thực hiện nhiệm vụ trên rất tốt. Nhiều đồng chí đã hiểu được tỉ mỉ hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng, kể cả những tâm tư nguyện vọng thầm kín nhất của từng người trong đơn vị mình phụ trách. Nhiều đảng viên đã xung phong nhận giúp đỡ những quần chúng có nhiều khó khăn vướng mắc nhất, và đã giải quyết được tốt. Nhiều đồng chí thủ trưởng cơ quan, kể cả những cán bộ cao cấp của Đảng, của Quân đội, đã thường xuyên tìm hiểu, trao đổi, tâm tư với mọi anh em trong cơ quan từ cán bộ đến nhân viên phục vụ. Nhiều quần chúng được đảng viên giúp đỡ tiếp thụ được sự giáo dục của Đảng dần dần hiểu Đảng, tiến bộ nhanh chóng, mặt khác còn đóng góp được nhiều ý kiến cho công tác lãnh đạo của chi bộ, cho việc giáo dục, rèn luyện đảng viên.

5 - Nội bộ đoàn kết tốt, đảng viên, nhất là cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ, thủ trưởng, gương mẫu tự phê bình và tiếp thụ sự phê bình của quần chúng, tích cực sửa chữa khuyết điểm là cơ sở để đẩy mạnh việc tổ chức cho quần chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ, đảng viên.

Trong các đơn vị cơ sở và cơ quan của Quân đội, quần chúng cán bộ và chiến sĩ đều thấy rất rõ chi bộ mạnh hay yếu, đảng viên khá hay kém không những chỉ trực tiếp quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và cơ quan, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiến bộ nhiều mặt, nhiều khi ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh của mình. Quần chúng thấy rất rõ nội bộ chi bộ chi ủy và nội bộ cán bộ có đoàn kết tốt mới có cơ sở đoàn kết toàn đơn vị, nên rất quan tâm đến đoàn kết của cán bộ chi ủy và nội bộ cán bộ. Do đó, muốn tổ chức cho quần chúng tham gia phê bình chi bộ, đảng viên đạt kết quả tốt, thì điều hết sức quan trọng là nội bộ chi bộ chi ủy, nội bộ cán bộ phải tự phê bình và phê bình tốt, phải đoàn kết tốt. Chi bộ đảng viên nhất là cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ, là thủ trưởng, phải chân thành tiếp thụ sự phê bình của quần chúng, tích cực sửa chữa khuyết điểm.

Có những cấp ủy, vì nguyên nhân nào đó mất đoàn kết, có cán bộ, đảng viên tuy phạm sai lầm, khuyết điểm nhưng đã chân thành tự phê bình và được anh em phê bình, phân tích rất sâu sắc, thấm thía, nhận rõ sai lầm, khuyết điểm, tích cực sửa chữa thì anh em rất phấn khởi, không những không thành kiến mà còn chú ý động viên, giúp đỡ cho cấp ủy cán bộ, đảng viên đó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Uy tín của cán bộ đảng viên không những không giảm sút mà vẫn được quần chúng tín nhiệm, liên hệ giữa đảng viên và quần chúng càng mật thiết. Ngược lại nơi nào cán bộ, đảng viên chưa chân thành tiếp thụ phê bình, ngoài miệng thì nhận nhưng trong bụng không đồng ý hoặc công nhận là quần chúng phê bình đúng, thái độ của quần chúng rất đúng mực, tiếp thụ ý kiến phê bình nhưng thiếu quyết tâm sửa chữa, kết quả là một vài khuyết điểm đã mắc đi mắc lại nhiều lần thì quần chúng không tha thiết phê bình nữa. Hành động trên tuy không nhiều, nhưng đã hạn chế tinh thần phê bình của quần chúng, ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa đảng viên và quần chúng, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ và bản thân các đồng chí đó cũng không thể tiến bộ được.

Kinh nghiệm thực tế của các đảng bộ trong Quân đội đã khẳng định rằng đi đôi với việc tăng cường sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tiến hành tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng thường xuyên, việc tổ chức cho quần chúng tham gia phê bình xây dựng chi bộ, đảng viên một cách thường xuyên là rất đúng đắn và cần thiết cho công tác xây dựng đảng. Các đơn vị cơ sở và cơ quan của quân đội đều làm được, đã có nền nếp và đã thành truyền thống. Đó là phương pháp rất sinh động để thiết thực tăng cường mối liên hệ giữa tổ chức cơ sở đảng với quần chúng, nâng cao sức chiến đấu và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, động viên mạnh mẽ khí thế và nhiệt tình cách mạng của quần chúng, bảo đảm cho tổ chức cơ sở và cơ quan của quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình. Đó cũng là phương pháp rất tốt để thường xuyên kiểm tra, giáo dục, rèn luyện đảng viên, làm cho đảng viên luôn luôn gắn chặt với quần chúng, đồng cam cộng khổ với quần chúng và cũng là phương pháp để nâng cao nhiệt tình, trách nhiệm và rèn luyện quần chúng.

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã thu được, không ngừng cải tiến tổ chức và phương pháp thực hiện, chúng tôi tin rằng việc động viên quần chúng trong quân đội tham gia phê bình xây dựng chi bộ, đảng viên sẽ ngày càng có tác dụng to lớn, góp phần xây dựng đảng bộ quân đội ngày càng lớn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình là lãnh đạo quân đội ta cùng với nhân dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc tiến tới thống nhất nước nhà.